



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโรงพยาบาลเขตรกรรจ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๗๕๖ ๑๑๐๒-๔ ต่อ ๓๐

ที่สก สก ๐๐๓๓.๓๐๑/๕๙๐

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยี่ยมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ ของ
หน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการเยี่ยมพัสดุ
ประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

เรียน คณะกรรมการบริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของโรงพยาบาลเขตรกรรจ์

ตามที่โรงพยาบาลเขตรกรรจ์ ได้ทำหนังสือขอเผยแพร่ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเยี่ยมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการเยี่ยมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง ตลอดจนผังกระบวนการเยี่ยมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองฯ ที่ สก ๐๐๓๓.๓๐๑/๕๘๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น เพื่อเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในหน่วยงานในการนำทรัพย์สิน ของราชการไปเป็นของตนเอง หรือนำไปให้ผู้อื่น ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม โดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากร ภายในหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่ง ของการทุจริตและประพฤตินิষอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยกำหนดให้ใช้ ดังนี้

๑.) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยี่ยมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ผังกระบวนการเยี่ยมพัสดุ ประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

๒.) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยี่ยมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

โดยขอให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลเขตรกรรจ์ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อนึ่งแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ และปฏิบัติต่อไปด้วย

(นายอภิเดช ชีวะประเสริฐ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขตรกรรจ์